

Huyện Thọ Xuân gặp mặt các cơ quan báo chí

19:56 13/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải đáp và tiếp thu những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm trong thời gian qua.



Ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phát biểu

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hoàng Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngay từ đầu năm huyện Thọ Xuân đã xác định và triển khai rất sớm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân

dân huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã đánh giá 18 chỉ tiêu, trong đó 6 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; 10 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và 2 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao được quan tâm chỉ đạo, đến nay đã có 14 xã đạt xã NTM nâng cao (số lượng nhiều nhất tỉnh); đã hoàn thành xây dựng 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; các sở, ngành cấp tỉnh đã có văn bản thẩm định đạt các tiêu chí và đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp đề nghị Hội đồng tỉnh thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định, công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Thọ Xuân phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.



Toàn cảnh tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm 2024 có thêm 07 sản phẩm được công nhận OCOP 03 sao, đạt 53,8% KH, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 38 sản phẩm là huyện có số lượng sản phẩm xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng cao; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 546 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ; Phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, đến ngày 10/6/2024 thành lập mới được 83/150

doanh nghiệp bằng 55,3 % kế hoạch.

Huyện Thọ Xuân đã tiến hành khởi công dự án cụm công nghiệp Thọ Nguyên giai đoạn 1 với diện tích 14,99ha; tích cực phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB, thủ tục để hoàn thành hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng giai đoạn 1 để thu hút đầu tư; hoàn thành các thủ tục, phấn đấu khởi công Cụm công nghiệp Thọ Minh trong quý III/2024.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 412.684 triệu đồng bằng 103,5% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo cho các nhiệm vụ chi thường xuyên và an sinh xã hội. Huy động vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 3.357.240 triệu đồng đạt 50,9% KH. Huyện đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa để chuẩn bị tổ chức các hoạt động với các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại vào địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024 với khối lượng công việc nhiều, dự báo có nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 xong với quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ huyện Thọ Xuân tiếp tục bám sát các văn bản chỉ, lãnh đạo của các cấp, các ngành đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Xây dựng Huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao năm 2023, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa trở thành huyện NTM nâng cao; Xây dựng các xã thị trấn đạt tiêu chí phường để Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.



Ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy phát biểu

Kết luận hội nghị, ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân đã gửi lời cảm ơn đến các phóng viên, nhà báo đã đến dự tại buổi gặp mặt. Ông Lê Đình Hải đã giải đáp các vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm trong thời gian qua, ông Hải mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đồng hành với huyện Thọ Xuân tuyên truyền, phản ánh các lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/huyen-tho-xuan-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi>